

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04002/ว 1509



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.10300

11 กรกฎาคม 2551

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกทุกศูนย์ และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 249
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่โรงเรียนได้รับ 5 รายการ เป็นเงินรายได้สถานศึกษา นั้น ปรากฏว่ากรมธนารักษ์ แจ้งว่า มีเงิน 2 รายการที่ไม่น่าจะเป็นเงินตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โรงเรียนต้องนำเงินรายได้ดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้ได้หารือคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จึงขอซ้อมความเข้าใจ ดังนี้

1. เงินที่ได้รับในลักษณะค่าเช่าใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

เป็นเงินที่โรงเรียนได้รับมาใช้ค่าเสียหายเพื่อให้จัดหาทรัพย์สินเดิมคืนมา ดังนั้นโรงเรียนต้องใช้จ่ายเงินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ถือว่าเป็นเงินรายได้ของโรงเรียน โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 503 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

2. เงินค่าขายทรัพย์สินของโรงเรียนที่ได้มาจากเงินงบประมาณ

ในกรณีโรงเรียนจำหน่ายอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์ ค่าขายอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นเงินรายได้แผ่นดินของกรมธนารักษ์

/3. เงินหลักประกัน...

3. เงินหลักประกันสัญญาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่รับคืนเมื่อพ้นกำหนดการระงับข้อพิพาทตามสัญญา

เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงการนำเงินหลักประกันสัญญากรณีบอกเลิกสัญญาจ้างไปใช้จ่ายโดยไม่ได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ก่อนนำไปใช้จ่ายให้โรงเรียน ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งโรงเรียนทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. 0 2228 5625

โทรสาร 0 2628 8988